

ป. ท่องเที่ยวน้องใหม่

มอนเตฯ - บอสเนีย - เซอร์เบีย

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รักการท่องเที่ยวทุกท่าน วันนี้ผม (ไกด์หนึ่ง) จะแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่จะมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณให้แตกต่างออกไปจากสถานที่เดิมๆ ที่คุณๆ คำนึงกันนะครับ

ถ้ากล่าวถึงบอลข่านหลายๆ ท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนบนแผนที่โลก แต่ถ้าจะอธิบายว่าพื้นที่ที่อยู่ระหว่างทะเลเอเดรียติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่นั่นคือ บอลข่าน หลายๆ ท่านคงพอจะนึกภาพออก กลุ่มประเทศที่ผมจะแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ เป็น 3 ประเทศที่เคยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย อันได้แก่ประเทศ มอนเตเนโกร บอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา และ เซอร์เบีย

มอนเตเนโกร เป็นประเทศเล็กๆ ที่กำลังจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเทือกเขาหินปูนสีดำที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้ มอนเตเนโกร มีเมืองหลวงที่ชื่อว่าพอดกอริช่า ตั้งอยู่บนที่ราบกว้างใหญ่ระหว่างทะเลสาปชูทาร์และทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของมอนเตเนโกร ที่มอนเตเนโกรนอกจากเมืองพอดกอริช่าที่น่ารักนี้แล้วยังมีเมืองที่น่าสนใจอีก 2 - 3 แห่ง อันได้แก่เมืองเซอเทนเย่ ซึ่งมีพระราชวังของราชวงศ์หนึ่งเดียวของมอนเตเนโกรตั้งอยู่ เป็นพระราชวังที่สวยงามน่ารักกะทัดรัด แต่เต็มไปด้วยประวัติที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีเมืองตากอากาศที่ชื่อ บูดวา และเมืองมรดกโลกอย่าง กอเตอร์ ซึ่งจะทำให้ท่านประทับใจในความสวยงามของเมืองเก่าที่ถูกสร้างอยู่ริมหน้าผาสู่ตระหง่านแห่งนี้

จากนั้นเราจะเดินทางสู่ประเทศบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าอัญมณีแห่งยุโรปตะวันออก มีแม่น้ำสีเขียวมรกตที่ไหลเชี่ยวกรากไปทั่วเมือง บอสเนียฯ เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท่านจะได้ สัมผัสกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรของคนพื้นเมืองที่บ้านตุรกี ณ เมืองโมสตาร์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ท่านจะได้เยี่ยมชมสะพานแห่งเมืองโมสตาร์ที่

By...NUENG



สวยงาม ตื่นเต้นกับธรรมชาติที่สวยงามของสายน้ำและถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองให้ท่านได้ซื้อหา เป็นที่ระลึก จากเมืองโมสตาร์เราจะเดินทางต่อไปยัง ซาราเยโว เมืองหลวงของประเทศบอสเนียฯ เพื่อเยี่ยมชม War tunnel อุโมงค์ที่ถูกก่อสร้างขึ้นในช่วงสงครามบอสเนียและเซอร์เบีย ท่านจะได้เดินลอดอุโมงค์แห่งสงครามนี้จริงๆ และได้ทราบประวัติความเป็นมาแห่งการก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องสะเทือนใจกับประวัติศาสตร์อันบอบช้ำของชนชาตินี้ ซาราเยโว เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของบอสเนียและมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย ท่านจะได้เดินเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งในเมืองหลวงแห่งนี้ พร้อมเยี่ยมชมจุดเกิดเหตุแห่งชนวนสงครามโลกครั้งที่ 1

จากบอสเนียฯ เราจะเดินทางสู่ประเทศเซอร์เบียคู่สงครามของบอสเนียที่ปัจจุบันทั้ง 2 ประเทศไม่ได้มีความบาดหมางใดๆ ต่อกันแล้ว ตลอดเส้นทางสู่ประเทศเซอร์เบียถ้าท่านเดินทางในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามทั้ง 2 ข้างทาง หรือถ้ามาในช่วงฤดูหนาวทิวสนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะจะทำให้การเดินทางของท่านประทับใจไม่รู้เบื่อ ท่านจะได้รับประทานปลาเทร้าท์แสนอร่อยที่ถูกเลี้ยงในแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งดีต่อสุขภาพ ท่านจะได้เที่ยวชมโบสถ์เซนต์จอร์จ ซึ่งเป็นสุสานแห่งราชวงศ์ของเซอร์เบีย ภายในวิหารประดับประดาไปด้วยโมเสกจากทั่วโลกและแก้วมูรานโจากอิตาลีสวยงามมาก แล้วท่านจะได้เดินทางเข้าสู่เมืองแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวานั่นคือ เบลเกรด เมืองหลวงที่สวยงามและทันสมัยของเซอร์เบีย ท่านจะได้ชมจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำดานูปและแม่น้ำซาวาที่ป้อมปราการแห่งเบลเกรด และเยี่ยมชมสุสานแห่งอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รักของชาวสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย และเที่ยวชมความสวยงามของเมืองโนวิสาดทางตอนเหนือของเซอร์เบีย พร้อมเลือกชมเลือกซื้อป๊ากกันอย่างจุใจ นอกจากนี้ท่านยังจะได้เยี่ยมชมวิหารเซนต์ซาวา วิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ที่สวยงามแม้จะยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็ตามที่

ประเทศน้องใหม่สำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทาง ผมเชื่อได้ว่าท่านจะประทับใจกับทั้ง 3 ประเทศนี้ ที่ยังคงสวยงามและน่าค้นหาอย่างแน่นอนครับ

